

VŨ THƯ

Nỗ lực hoàn thành tiêu chí môi trường



Những tuyến đường hoa làm đẹp các làng quê Vũ Thư.

Môi trường là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Mặc dù vậy, với quyết tâm trở thành huyện NTM vào cuối năm 2019, cùng với nhiều phần việc phải thực hiện, huyện Vũ Thư đang nỗ lực hoàn thành tiêu chí này.

Hệ thống lò đốt rác tại đây được lắp đặt ngay khi xây dựng, tuy nhiên, do công nghệ chưa hiện đại nên chỉ xử lý được khoảng 30 - 40% lượng rác thải tập kết. Năm 2017, thị trấn Vũ Thư vận động doanh nghiệp đầu tư trên 10 tỷ đồng lắp đặt hệ thống lò đốt, xử lý rác thải sinh hoạt hiện đại hơn. Hiện mỗi tháng lò đốt xử lý 120 tấn rác thải sinh hoạt, bằng 100% lượng rác thải của hai địa phương. Việc xử lý rác thải không địa phương nào muốn "ôm vào", tuy nhiên, vì môi trường chung, chính quyền xã Hòa Bình và

thị trấn Vũ Thư đã vận động doanh nghiệp nâng công suất hoạt động của lò đốt và tạo điều kiện, ký hợp đồng, hỗ trợ khâu xử lý rác thải sinh hoạt cho một số xã gặp nhiều khó khăn trong xử lý rác thải như Đồng Thanh, Bách Thuận... Đây là một trong nhiều hoạt động góp phần tích cực giúp các địa phương nói riêng và huyện nói chung thực hiện tiêu chí môi trường trong mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

khu xử lý, chôn lấp rác, 10 khu xử lý rác gắn với lò đốt nhưng chưa được đầu tư xây dựng lò đốt, hiện đang thực hiện xử lý chôn lấp rác; 5 xã ký hợp đồng để xử lý rác của địa phương tại các khu xử lý rác của xã khác. 80% khu xử lý rác đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và có đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Nhiều năm qua, việc thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xử lý chất thải rắn y tế tại các bệnh viện, phòng khám, trạm y tế chưa được huyện và các xã, thị trấn quan tâm thực hiện và còn nhiều bất cập. Đến đầu năm 2019, huyện có 15 làng nghề, trong đó nhiều làng nghề không bảo đảm các điều kiện về môi trường làng nghề, có 3/7 cụm công nghiệp được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 585 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã có thủ tục môi trường. Ông Nguyễn Đức Thiện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Khó khăn hiện nay là một số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ở các làng nghề không đáp ứng được yêu cầu về vệ sinh môi trường do cơ sở vật chất và hệ thống máy móc chưa đạt yêu cầu; một số xã chưa quan tâm xây

dựng bể chứa và vận động nông dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; xã Vũ Hội chưa tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong quy hoạch, xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt của xã; một số cụm công nghiệp chưa triển khai xây dựng hạ tầng nên chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường chung của cụm công nghiệp. Mặc dù rất nhiều khó khăn đặt ra nhưng Vũ Thư vẫn đặt mục tiêu quyết tâm hoàn thành tiêu chí môi trường trong tháng 10/2019. UBND huyện đã ban hành và chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Đề án số 04 về quản lý, xử lý chất thải trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 56 về thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện, Kế hoạch số 63 về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn huyện. Các địa phương đang tiến hành xây dựng, đặt hàng trạm bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng, trong đó UBND huyện hỗ trợ đặt 130 bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Huyện ký hợp đồng với doanh nghiệp tổ chức vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại cho toàn bộ các cơ sở y tế trên địa bàn. UBND huyện khảo sát và đề nghị thu hồi bằng công nhận làng nghề đối với 10 làng nghề không đạt yêu cầu về môi trường; xây dựng phương án bảo vệ môi trường đối với 5/5 làng

nghề hiện nay; đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, Huyện ủy Vũ Thư đã ban hành Chỉ thị số 37 về chỉ đạo trồng hoa, cây cảnh, cây xanh và tăng cường công tác vệ sinh cảnh quan môi trường, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận, hướng ứng tích cực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện, đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét diện mạo nông thôn Vũ Thư theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, từ tháng 6/2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phát động cán bộ, hội viên, nhân dân các địa phương trồng được gần 47.400m đường hoa và hàng nghìn bồn hoa tại các khu vực công cộng ở 29/30 xã, thị trấn... Hiện nay, các tuyến đường hoa, bồn hoa đã góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan, xây dựng huyện NTM. Với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc giữ gìn, bảo vệ, làm đẹp môi trường, huyện Vũ Thư quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tiêu chí môi trường trong tháng 10/2019 để góp phần đạt mục tiêu về đích huyện NTM trong năm 2019.

HUNG HÀ 30 xã, thị trấn công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi

Thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp của huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phòng, chống, khống chế, dập bệnh dịch tả lợn châu Phi. Toàn huyện đã sử dụng trên 920.000kg vôi bột và gần 14.000 lít hóa chất để tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường. Đến nay, toàn huyện đã có 30 xã, thị trấn công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi như: Chí Lăng, Hòa Bình, Minh Khai, Văn Lang, Tây Đô, Chí Hòa, Thái Phương, Kim Trung, Minh Tân, Hồng Lĩnh, Độc Lập, Liên Hiệp, thị trấn Hưng Hà...

TIẾN HẢI Đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008

Theo thống kê của huyện Tiến Hải đến nay đã có 12/12 cơ quan, đơn vị; 5 xã: Tây Giang, Phương Công, Đông Minh, Đông Hoàng, Nam Trung và thị trấn Tiến Hải đang thực hiện và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008. Huyện cũng triển khai công bố 15 lĩnh vực, số thủ tục hành chính là 254 thủ tục theo quy trình, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Nhờ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, cán bộ, công chức cơ quan, xã đã tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện cải cách hành chính.

Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại chợ Bo

Nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa hè nắng nóng, sáng ngày 27/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh đã kiểm tra công tác PCCC tại chợ Bo (thành phố Thái Bình). Chợ Bo là chợ đầu mối với trên 300 gian hàng, lượng hàng hóa được tập kết rất lớn; trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy, nổ như vải, đồ nhựa, vàng mã, do đó công tác PCCC luôn được đặt lên hàng đầu. Kiểm tra thực tế về an toàn PCCC tại các quầy hàng kinh doanh, lực lượng chức năng đã phát hiện một số bất cập như: Các hộ kinh doanh tập kết hàng hóa lấn chiếm lối thoát nạn, che lấp họng nước chữa cháy, khu vực để bình cứu hỏa, đầu nối điện tùy tiện, công tác bảo dưỡng phương tiện PCCC theo quy định chưa được thường xuyên. Trước những tồn tại trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhắc nhở Ban Quản lý chợ thường xuyên kiểm tra các phương tiện, thiết bị PCCC đã trang bị tại các chợ; đối với các tiểu thương việc sắp xếp hàng phải bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC tại các lối đi trong chợ, không cầu móc, sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện qua mức cho phép; bổ trí thêm các bình nước chữa cháy đặt tại khu vực bán hàng mã.

THÁI THỤY

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học

Để bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại các nhà trường trong năm học 2019 - 2020, ngoài hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, các trường học trên địa bàn huyện Thái Thụy đã tích cực thực hiện công khai, minh bạch việc tổ chức bữa ăn bán trú của học sinh cho phụ huynh cùng giám sát. Toàn huyện Thái Thụy hiện có 82 trường mầm non, trường tiểu học và THCS có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Xác định rõ tầm quan trọng công tác bảo đảm ATTP tại các trường học, thời gian qua, huyện đã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức về ATTP cho các nhà trường có tổ chức bữa ăn bán trú

cho học sinh. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, giám sát về ATTP tại các trường học có tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng khoa ATTP, Trung tâm Y tế huyện cho biết: Nhằm bảo đảm ATTP tại các nhà trường trong năm học 2019 - 2020, đơn vị đang tích cực kiểm tra ATTP đối với các trường có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Trong đó, tập trung kiểm tra giấy tờ, hồ sơ liên quan tới việc bảo đảm các điều kiện, quy định về vệ sinh ATTP trong tổ chức bữa ăn bán trú, nhất là hợp đồng mua bán với các đơn vị cung cấp thực phẩm; kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện vệ sinh khu nhà bếp, các trang thiết bị, dụng cụ chế biến, nguồn thực phẩm, nguồn

nước phục vụ chế biến thực phẩm... Chúng tôi được chứng kiến buổi kiểm tra bảo đảm vệ sinh ATTP tại Trường Mầm non Thụy Hải của Trung tâm Y tế huyện. Đây là một trong những đơn vị đã nhiều năm tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non. Tại buổi kiểm tra, cán bộ Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống bếp ăn, dụng cụ, quy trình chế biến thực phẩm. Qua kiểm tra cho thấy khu nhà bếp sạch sẽ, gọn gàng, đội ngũ có nôi công trang phục đầy đủ, nguồn thực phẩm và quá trình chế biến thực phẩm đều bảo đảm vệ sinh ATTP. Cô giáo Lê Thị Phương, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trường hiện có 317 trẻ mầm non theo học



Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) chuẩn bị bữa trưa cho học sinh.

và ăn bán trú 100%. Để bảo đảm ATTP, ngay từ đầu năm học Trường đã mua sắm, bổ sung trang thiết bị phục vụ chế biến thực phẩm đồng thời bồi dưỡng kiến thức về quy trình chế biến thực phẩm cho các cô nuôi. Thực hiện ký hợp đồng với 7 đơn vị cung cấp thực phẩm bảo đảm điều kiện về ATTP... Nhờ chú trọng việc tổ chức bữa ăn bán trú giúp các trẻ phát triển tốt, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, mắc các bệnh luôn thấp hơn so với

mức bình quân chung của huyện. Hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn huyện Thái Thụy còn có sự góp mặt của các phụ huynh. Tại một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện đã thực hiện công khai, minh bạch việc tổ chức bữa ăn cho học sinh đến tất cả phụ huynh để cùng giám sát. Điển hình như Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền luôn tạo điều kiện để phụ huynh có

thể tham quan bữa ăn của học sinh. Cô giáo Giang Thị Lan Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, nhà trường luôn khuyến khích phụ huynh đến tham quan, giám sát, nhất là khâu giao nhận, chế biến thực phẩm. Hiện nay, việc giao nhận thực phẩm của Trường luôn có sự giám sát của phụ huynh, nhà trường và đơn vị nấu ăn. Từ việc giám sát, góp ý của phụ huynh giúp nhà trường làm tốt hơn việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Ông Phạm Tuấn Anh cho biết thêm: Theo kế hoạch, từ nay đến hết học kỳ I năm học 2019 - 2020, Trung tâm Y tế huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các trường học có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm ATTP. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, đôn đốc các trường tiếp tục quan tâm, chú trọng bảo đảm ATTP trong bữa ăn bán trú cho học sinh.

Yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp phát triển

Mới thành lập được 8 năm nhưng Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành cơ khí chế tạo và xây lắp các công trình công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Có được kết quả đó, Công ty đã chú trọng đầu tư vào bốn yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp phát triển.

Ông Dương Xuân Thịnh, Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: Chất lượng sản phẩm cao và giá thành hạ là vấn đề khách hàng nào cũng mong muốn. Để giải quyết được bài toán này, không cách nào khác là doanh nghiệp phải hiện đại hóa máy móc, công nghệ nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng, giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Công ty đã đầu tư hệ thống xưởng sản xuất khung nhà kết cấu thép; 1 nhà tiền chế khẩu độ lớn; 4 cầu trục 5 tấn dầm đôi; 2 máy xúc, 2 xe tải, 1 xe cầu tự hành, 1 xe nâng, 1 máy hàn bán tự động, 1 máy cắt kim loại hồ quang Plasma, máy phun bi và nhiều máy móc hiện đại khác. Với việc đầu tư hàng chục tỷ đồng mua sắm máy móc, Tiến Thịnh đã đưa tỷ lệ tự động hóa đạt hơn 65%

quy trình sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chuẩn hóa kỹ thuật và cải thiện môi trường làm việc cho công nhân. Xác định dù có máy móc hiện đại tới đâu nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả hay không thì con người vẫn đóng vai trò then chốt, vì vậy, những năm qua, Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh luôn chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh việc bố trí việc làm đúng với năng lực, sở trường của công nhân, Công ty đầu tư hàng tỷ đồng để tổ chức tập huấn, đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ giúp người lao động làm chủ, vận hành máy móc các thiết bị, máy móc và công nghệ hiện đại. Ông Hoàng Thọ Thi, công nhân Công ty cho biết: Mỗi

năm tay nghề của anh em công nhân thêm vững vàng, năng suất lao động tăng nên thu nhập cũng nâng lên. Mỗi đầu vào làm việc tại Công ty, thu nhập của tôi chỉ đạt 5,5 triệu đồng/tháng, hiện nay đã đạt gần 7 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Công ty còn có chế độ thưởng cho công nhân làm việc đạt năng suất cao, có sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp và được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Ông Đỗ Mạnh Điệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Môi trường làm việc thuận lợi, Công ty có chính sách khuyến khích công nhân thi đua sản xuất đã thu hút người lao động tích cực thi đua sản xuất giỏi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đến nay đã có hàng chục công nhân có sáng kiến được áp dụng vào quá trình sản xuất góp phần tăng năng suất, chất lượng, giảm tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu, tránh ô nhiễm môi trường và bảo vệ an toàn lao động cho công nhân.

8 năm qua, Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh đã thiết kế, thi công hàng trăm công trình công nghiệp ở 20 khu công nghiệp các tỉnh phía Bắc. Khách hàng là các doanh nghiệp trong nước và cả các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản... Tiêu biểu như nhà máy may của Công ty TNHH Jeil Jersey Vina ở xã Vũ Hội (Vũ Thư); nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Công nghiệp Summit Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Khánh); nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH VPID Hà Nam (khu công nghiệp Châu Sơn, tỉnh Hà Nam)... Năm 2017, doanh thu của Công ty đạt 156 tỷ đồng, năm 2018 đạt 160 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 93 tỷ đồng, cả năm 2019 ước đạt 175 tỷ đồng. Mỗi năm Công ty đóng góp vào ngân sách nhà nước từ 1,5 tỷ đồng đến gần 2 tỷ đồng. Để có được niềm tin của đối tác, ngoài làm tốt khâu marketing, Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh luôn giữ chữ tín bởi tính chuyên nghiệp trong khâu thiết kế, bảo đảm chất lượng

sản phẩm, thi công đúng tiến độ giúp cho các đơn vị khách hàng cảm thấy yên tâm và đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Công ty áp dụng chính sách chăm sóc khách hàng hướng dẫn bằng việc thường xuyên liên hệ với khách hàng kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình trong quá trình sử dụng; duy trì chế độ bảo hành, bảo trì thường

xuyên, lâu dài cho các công trình do đơn vị thi công lắp đặt. Công ty cũng thực hiện mô hình doanh nghiệp 5S để tạo ra môi trường, không gian làm việc tích cực, quy trình quản trị khoa học và tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa khách hàng với Công ty nên được các đối tác cả trong nước và ngoài nước đánh giá cao, tin tưởng hợp tác. Công ty Cổ phần Xây

lắp Tiến Thịnh cũng luôn biết chia sẻ lợi nhuận với người lao động và cộng đồng xã hội. Hàng năm, Công ty dành ra từ 150 - 200 triệu đồng cho công tác xã hội, từ thiện: ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn hoạt động.



Hơn 65% quy trình sản xuất của Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh có máy móc hỗ trợ.